

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

[ลำดับ] จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ	มอบ	ถึงขั้นตอน /จนท. ผู้รับผิดชอบ
[๑] ๑.๑.๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร	รับทราบ	หน.งานบริหารงานทั่วไป	
[๒] ๑.๑.๒ เรื่อง การตรวจเยี่ยมประเมินสถานฝึกปฏิบัติ งานเพิ่มพูนทักษะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	รับทราบ	หน.งานบุคคลฯ	รับทราบ/ภารุณี
[๓] ๑.๒.๑ เรื่อง โครงการประชุมหัวข้อ EdPEX National Forum for Excellence : Ten Years and Counting (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบ	หน.งานยุทธศาสตร์ฯ / หน.งานบริหารงานทั่วไป	รับทราบ
[๔] ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานการประเมินตนเองตาม การดำเนินงานด้วยเกณฑ์ EdPEX (EdPEX-SAR Template) เพื่อประกอบการพิจารณา คัดเลือกเข้าโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEX๓๐๐ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบ	หน.งานยุทธศาสตร์ฯ / หน.งานบริหารงานทั่วไป	รับทราบ
[๕] ๑.๒.๓ เรื่อง สถานการณ์โควิด-๑๙ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล)	รับทราบ	หน.งานยุทธศาสตร์ฯ	รับทราบ
[๖] ๑.๒.๔ เรื่อง งานวิจัยร่วมกับสถาบันอื่น ภายนอกมหาวิทยาลัย (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์)	รับทราบ	หน.งานบริการวิชาการฯ	
[๗] ๑.๒.๖ เรื่อง แจ้งกำหนดการ IMEAc (นำเสนอโดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ)	รับทราบ	หน.งานการศึกษา	ดำเนินการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ๒๐-๒๒ พ.ย. ๒๕๖๕ / ศักดิ์ชาย

<p>[๘] ๔.๑ เรื่อง กรอบอัตรากำลังเงินแผ่นดิน (ดำเนินการขอกรอบอัตรากำลังกลางปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ นำเรื่องปรึกษากับส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในมหาวิทยาลัย และสำนักงานงบประมาณ ในการขอกรอบอัตรากำลัง กลางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือขออัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>หน.งานยุทธศาสตร์ฯ</p>	<p>นำเสนอขอกรอบในภาพรวมใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และดำเนินการส่งกองแผนงานแล้ว / นฤตย์</p>
<p>[๙] ๔.๒ เรื่อง การจัดทำข้อเสนองบประมาณ เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>รายละเอียดใน note</p>	<p>หน.งานยุทธศาสตร์ฯ</p>	<p>ดำเนินการเสนอกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว / พงศกร</p>
<p>[๑๐] ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติจ้างบุคลากรทดแทนอัตรากำลังที่มีการลาออก (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบจ้างบุคลากรทดแทนอัตรากำลังที่มีการลาออก</p>	<p>หน.งานบุคคลฯ</p>	<p>รับทราบ/รัฐมนตรี</p>
<p>[๑๑] ๔.๔ เรื่อง พิจารณาย้ายและเปลี่ยนตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยภายในส่วนงาน (นายพงษ์อมร ไทรดากุล) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ประจำปีคณะแพทยศาสตร์</p>	<p>หน.งานบุคคลฯ</p>	<p>รับทราบและนำเข้ากรรมการประจำปีต่อไป/กัญญณัช</p>
<p>[๑๒] ๔.๕ เรื่อง พิจารณาการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย ภายในส่วนงาน (นางสาวชลธิชา ชอบเขตกลาง) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป</p>	<p>หน.งานบุคคลฯ</p>	<p>รับทราบและนำเข้ากรรมการประจำปีต่อไป/กัญญณัช</p>
<p>[๑๓] ๔.๖ เรื่อง พิจารณาการดำเนินการโครงการ ให้ทุนอุดหนุนการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>ยืนยันใช้โครงการเดิม</p>	<p>หน.งานบุคคลฯ</p>	<p>รับทราบ/สุทิดา</p>
<p>[๑๔] ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (นำเสนอโดย ประธานสาขาวิชาอายุรศาสตร์)</p>	<p>ที่ประชุมอนุมัติจ้าง และดำเนินการขอกรอบใหม่ ทั้งนี้ ให้ชี้แจงมหาวิทยาลัยหากได้กรอบเงินแผ่นดิน จะคืนกรอบเงินรายได้ ให้กับมหาวิทยาลัย</p>	<p>หน.งานยุทธศาสตร์ฯ</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ / พงศกร</p>

<p>[๑๕] ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อนุสาขาภาพวินิจฉัยขั้นสูง (นำเสนอโดยประธานสาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์)</p>	<p>ที่ประชุมอนุมัติจ้าง และดำเนินการขอกรอบใหม่ ทั้งนี้ให้ชี้แจงมหาวิทยาลัยหากได้กรอบเงินแผ่นดิน จะคืนกรอบเงินรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย</p>	<p>หน.งานยุทธศาสตร์ฯ</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ /พงศกร</p>
<p>[๑๖] ๔.๙ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาการจ่าย เงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ครั้งแรก) จำนวน ๑ คน (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์พิจารณาต่อไป</p>	<p>หน.งานบุคคลฯ</p>	<p>รับทราบและนำเข้ากรรมการประจำต่อไป/ชนัญญัก</p>
<p>[๑๗] ๔.๑๐ เรื่อง พิจารณา ร่างประกาศมหาวิทยาลัย บูรพา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (TCAS รอบที่ ๒) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)</p>	<p>๑. ให้พิจารณาสถิติลำดับสำรองจาก ปีที่ผ่านมา เรียกสำรองให้ลดน้อยลง เพื่อความเหมาะสมสำหรับ การเรียกสอบสัมภาษณ์ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นของนิสิต ๒. ให้ประชาสัมพันธ์หลาย ๆ ช่องทาง ๓. มอบฝ่ายวิชาการกลั่นกรองก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยลงนาม</p>	<p>หน.งานการศึกษา</p>	<p>รับทราบ ดำเนินการตามมติ คณะกรรมการ/ศักดิ์ชาย</p>
<p>[๑๘] ๔.๑๑ เรื่อง รับรองผลการประเมินทักษะหัตถการ (Manual skill) ๑๕ ทักษะ รายบุคคลสำหรับแพทย์ที่จบ จากสถาบันต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)</p>	<p>รับรองผลการประเมิน (Manual skill) ๑๕ ทักษะ ตามเสนอ</p>	<p>หน.งานการศึกษา</p>	<p>ดำเนินการส่งผลการรับรองให้ ศรว. ดำเนินการต่อไป/ศักดิ์ชาย</p>
<p>[๑๙] ๔.๑๒ เรื่อง รับรองผลการสอบรายยาว (Long case) สำหรับแพทย์ที่จบจาก สถาบันต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๓ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)</p>	<p>รับรองผลการสอบรายยาว (Long case) สำหรับแพทย์ที่จบจากสถาบันต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รอบที่ ๓ ตามเสนอ</p>	<p>หน.งานการศึกษา</p>	<p>ดำเนินการส่งผลการรับรองให้ ศรว. ดำเนินการต่อไป/ศักดิ์ชาย</p>

<p>[๒๐] ๔.๑๓ เรื่อง พิจารณาเอกสารนโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ISO/IEC ๒๗๐๐๑:๒๐๑๓ (นำเสนอโดย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายสนับสนุนบริการทางการแพทย์)</p>	<p>มอบผู้บริหารพิจารณา รายละเอียด ๗๕ รายการ เพื่อลงนามในลำดับถัดไป</p>	<p>หน.งานสารสนเทศ</p>	<p>อยู่ระหว่างจัดทำเล่ม</p>
<p>[๒๑] ๔.๑๔ เรื่อง การออกหนังสือรับรองวัคซีนโควิด (นำเสนอโดย ประธานสาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ครอบครัว)</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ</p>	<p>ประธานสาขาวิชาเวชศาสตร์ป้องกันฯ</p>	
<p>[๒๒] ๔.๑๕ เรื่อง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ตามการดำเนินงานด้วยเกณฑ์ EdPEX เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEX๓๐๐(นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบในหลักการ มอบผู้บริหารคณะ แพทยศาสตร์พิจารณา ในรายละเอียด และส่งกลับภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อปรับแก้และนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์เพื่อพิจารณาต่อไป</p>	<p>หน.งานยุทธศาสตร์ฯ / หน.งานบริหารงานทั่วไป</p>	<p>จัดส่งให้กับ สป.อว. เรียบร้อยแล้ว / วชิราภรณ์, กัณหา</p>
<p>[๒๓] ๔.๑๖ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพจิต นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอโดย ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>ที่ประชุมมีข้อความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ ๑. นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา เสนอให้มี หลายช่องทางในการปรึกษาเคส ๒. ควรเพิ่มเรื่องการประชาสัมพันธ์ แนวทางการติดต่อประสานงาน ๓. มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการหลัก และผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยพยาบาล และท่านอื่น ๆ ที่จบทางด้านจิตวิทยา และขอให้ดำเนินการในเชิงรุก ที่สามารถดูแลครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย</p>	<p>ผช.รองคณบดี ฝ่ายบริหาร</p>	

	ได้ ๔. เห็นควรทบทวนแพทย์ ทางด้านจิตเวช มาทำงานที่ โรงพยาบาลเพื่อลดการส่งต่อ หรือสามารถทำเป็น part time ได้		
[๒๔] ๔.๑๗ เรื่อง การขอรอบ พยาบาล ๒๕ อัตรา (นำเสนอโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บูรพา)	ที่ประชุมเห็นชอบการขอรอบ อัตรา ๑. พยาบาล ๑๖ อัตรา กรอบ ผู้ช่วยพยาบาล ๑๒ อัตรา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๑๐ อัตรา (หอผู้ป่วย จำนวน ๓๒ เตียง) ๒. พยาบาล ๖ อัตรา วิชาญญี พยาบาล ๓ อัตรา รวม ๙ อัตรา ผู้ช่วยพยาบาล ๔ อัตรา (ห้องผ่าตัด เปิดให้บริการเพิ่ม ๒ ห้อง รวมทั้งหมด ๖ ห้อง) รวมที่ต้องขอรอบอัตรา ทั้งหมด ๕๑ อัตรา ทั้งนี้ขอให้ เขียนเหตุผล และความจำเป็น และให้ระบุว่าหากได้รับกรอบ อัตรา กำลังเงินแผ่นดิน ทาง คณะฯ จะคืนกรอบเงินรายได้ ให้ กับมหาวิทยาลัย	หน.งานยุทธศาสตร์ฯ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ / พงศกร
[๒๕] ๔.๑๘ เรื่อง Unit Cost ของ หน่วยต้นทุนต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ - ๒ (นำเสนอโดย หัวหน้าสำนักงาน คณบดี)	รับทราบ หากแผนกใดรายจ่าย สูงควรนำมาวิเคราะห์และควร ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง เช่น แผนกจิตเวช และงานทัน ตกรรม เป็นต้น ควรปรับ สัดส่วนเงินเดือนของอาจารย์ สำหรับงานบริการเป็น ๕๐ เปอร์เซ็นต์	หน.งานยุทธศาสตร์ฯ	รับทราบ / นฤตย์
[๒๖] ๔.๑๙ เรื่อง การจัดงานเลี้ยง สังสรรค์ปีใหม่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	เห็นชอบให้จัดงานสังสรรค์ปี ใหม่ ทั้งนี้ขอให้นำเสนอ	หน.งานบุคคลฯ	รับทราบ/เบญจมาศ

	รูปแบบการจัดการเพื่อเสนอที่ประชุมฯ ในครั้งถัดไป		
[๒๗] ๓.๑ เรื่อง รายงานสถิติผู้ป่วย การเพิ่มรายได้ และการลดต้นทุน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (นำเสนอโดย รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์)	รับทราบ	หน.งานยุทธศาสตร์ฯ	รับทราบ
[๒๘] ๓.๒ เรื่อง แจ้งประกาศวิสัยทัศน์ ด้านการ จัดการความรู้ และนโยบาย การจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นำเสนอ โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบ และแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย แผนยุทธ ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มีการ Deploy ไปยังรองคณบดี เพื่อ ทำข้อตกลง และ KPI ด้านการ บริหารต้องชัดเจน เนื่องจากปี ที่ผ่านมายังไม่ชัดเจน ตามที่ คณบดีได้ให้ นโยบายผู้บริหาร ทุกระดับ ต้องประเมิน ผลสัมฤทธิ์ทาง ด้านบริหารที่ ตอบสนองยุทธศาสตร์	หน.งานยุทธศาสตร์ฯ	รับทราบ
[๒๙] ๕.๑ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้งต่อไป	ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม MD ๒๐๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะ แพทยศาสตร์	หน.งานบริหารงานทั่วไป	